



ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

.....

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการควบคุมมลพิษทางน้ำและให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารและครัวเรือนในชุมชน เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น อันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง ณ แหล่งกำเนิดน้ำเสียในเบื้องต้นก่อนที่จะระบายลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

ปัจจุบันเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีการขยายตัวของเมืองตามความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้มีอาคาร ร้านค้า ร้านอาหาร บ้านจัดสรร หอพัก และอื่นๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และพบว่าอาคารบ้านเรือนดังกล่าวจำนวนมากปล่อยน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและแหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง โดยไม่มีการบำบัดเบื้องต้น

ดังนั้นเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จึงมีความจำเป็นต้องออกกฎหมายดำเนินการควบคุมกำกับดูแลการปลูกสร้างอาคารและการใช้อาคารเพื่อประกอบการและอยู่อาศัย ให้ต้องติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น และเพื่อให้การออกกฎหมายดังกล่าว เป็นไปเพื่อส่วนรวมของชุมชน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจึงจำเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในกรณีดังกล่าวในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ)
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี



ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

เรื่อง ขยายเวลาการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างงานจ้างงานทันตกรรม (ผู้ช่วยทันตแพทย์)

ตามที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้ดำเนินรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างงานทันตกรรม (ผู้ช่วยทันตแพทย์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยกำหนดเปิดรับสมัครวันที่ ๒๓ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

โดยปรากฏว่า มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบจำนวนน้อย ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะยื่นใบสมัครในตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งเพื่อให้ได้จำนวนผู้สมัครเพียงพอต่อการคัดเลือก เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จึงขยายเวลาการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างงานทันตกรรม (ผู้ช่วยทันตแพทย์) จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพร้อมทั้งวันเวลา และ สถานที่ให้ทราบ ในวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และ www.suphancity.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๕๕๑ ๑๐๒๑ ต่อ ๑๒๘

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเอกทัณฑ์ อินทสิงห์)
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี